

09/08/17 THỨ TƯ TUẦN 18 TN
Th. Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo

Mt 15,21-28

15:21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon,

15:22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"

15:23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!"

15:24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi".

15:25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"

15:26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con".

15:27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống".

15:28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." ... "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật." (Mt 15,27.28)

Suy niệm: Cho đến nay, lối sống đạo của nhiều Ki-tô hữu chúng ta khiến người khác nghĩ rằng Đạo chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ, trong hàng rào nhà người công giáo, không thể ra xa hơn. Bỗng dưng, người ta tự rào kín Nước Thiên Chúa trong một mảnh đất nhỏ, một nhóm người quen thuộc. Người Do Thái ngày xưa cũng tưởng rằng lời Chúa hứa dành cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông, như thể ân sủng của Thiên Chúa là độc quyền của họ. Hậu quả là họ đã lánh xa các anh chị em khác và tự làm nghèo đi các ân sủng mình được nhận lãnh. Thực ra, Thiên Chúa muốn mọi dân nước cũng được hưởng ân phúc từ dòng dõi của Áp-ra-ham. Đức Giê-su cũng không giới hạn sứ mạng của Người chỉ nơi biên giới Do Thái, mà mở rộng ra đến mọi dân tộc. Hơn nữa, Ngài còn nêu lòng tin của người phụ nữ Ca-na-an này như một gương mẫu cho các tín hữu. Bởi ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người (x. 1Tm 2,4), và những người chưa biết Chúa đã là mảnh đất tốt sẵn chờ hạt giống Tin Mừng gieo vào (x. Vat II, *Lumen Gentium* 16).

Mời Ban góp phần mở rộng các sinh hoạt giáo xứ tới những gia đình chưa biết Chúa và chưa đón nhận Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Chúng ta không ngại giới thiệu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá đời sống của mình tại những môi trường mình hiện diện.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, này con đây, xin sử dụng con tùy Chúa muốn, để qua con, Chúa có thể đi đến, gặp gỡ, yêu thương và phục vụ nhiều anh chị em còn xa lạ với Tin Mừng của Chúa hôm nay.*